



กลุ่มงานสื่อมวลชน สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๑๐๕๑, ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๓ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๐๕๑

สรุปผลการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในรอบสัปดาห์
(ระหว่างวันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม - วันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙)
ฉบับที่ ๒๒/๒๕๕๙

เรื่องที่หนึ่ง ผลการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

ด้วยประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้มีคำสั่งให้นัดประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๔๐ /๒๕๕๙ ในวันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ตึกรัฐสภา และงดการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในวันอังคารที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมาธิการได้อย่างเต็มที่

บันทึกการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ครั้งที่ ๔๐/๒๕๕๙
วันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
ณ ตึกรัฐสภา

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๕ นาฬิกา

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ร้อยเอก ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และนางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่สอง ขึ้นบัลลังก์

ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ กล่าวเปิดประชุม จากนั้น ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

๑. ผลการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช และประเด็นคำถามเพิ่มเติม เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ได้รับความเห็นชอบจากการออกเสียงประชามติแล้ว

๒. สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงาน ๒ ฝ่าย (สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) คณะกรรมการประสานงาน ๓ ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) และคณะกรรมการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

๓. สรุปประเด็นการพิจารณาศึกษารายงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านสังคม จำนวน ๒ ประเด็น คือ

๓.๑) การเกิดอัคคีภัยที่เป็นปัญหาเร่งด่วน (กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต สืบเนื่องจากกรณีที่เกิดของอดีตสมาชิกวุฒิสภาเสียชีวิตบนชั้น ๑๑ และกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้หอพักนักเรียนหญิง ในอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต)

๓.๒) แนวทางการปฏิรูปเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยด้านการท่องเที่ยว (เพื่อไม่ให้มีการใช้ประโยชน์จากชนกลุ่มน้อย อันอาจเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเสียหาย)

๔. เชิญสมาชิกฯ เข้าร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ในวันอังคารที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา ณ ทำเนียบรัฐบาล

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว

๓.๑ รายงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เรื่อง การปฏิรูประบบสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน

ก่อนที่ ที่ประชุมจะพิจารณา ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้อนุญาตให้นายธวัชชัย ยงกิตติกุล รองประธานอนุกรรมการเศรษฐกิจด้านการเงินการคลัง เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมตามข้อบังคับฯ ข้อ ๕๘ นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการฯ และกรรมการฯ ได้เสนอรายงานสมาชิกฯ อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง ประธานกรรมการฯ และกรรมการฯ ตอบชี้แจง

ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับรายงานของคณะกรรมการฯ ด้วยคะแนน

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๑๔๙ เสียง

ไม่เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๘ เสียง

งดออกเสียง ๑๖ เสียง

ไม่ลงคะแนนเสียง ไม่มี

โดยให้คณะกรรมการฯ นำความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ ไปปรับปรุงก่อนส่งรายงานไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการต่อไป

๓.๒ รายงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมพลังงานทดแทน พ.ศ.

ก่อนที่ ที่ประชุมจะพิจารณา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้นายอำนาจ ทองสถิตย์ ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการและอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการไฟฟ้าพลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน และนายพิชัย ถิ่นสันทิสุข ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการและที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการไฟฟ้าพลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน เข้าร่วมชี้แจง

ต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๕๘ นายคุรุจิต นาครทรรพ ประธานกรรมการฯ และศาสตราจารย์ดุสิต
เครื่องาม รองประธานกรรมการ คนที่สอง ได้เสนอรายงานต่อที่ประชุม สมาชิกฯ อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง

ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยคะแนน

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๑๕๕ เสียง

ไม่เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ไม่มี

งดออกเสียง ๓ เสียง

ไม่ลงคะแนนเสียง ไม่มี

โดยให้คณะกรรมการฯ นำความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ ไปปรับปรุงก่อนส่งรายงาน
ไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่ค้างพิจารณา (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่ (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา
